



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น, เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ, เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล, เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง, ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙, เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้เข้ารับการเสนอรายชื่อเป็นพนักงานดีเด่นเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ได้คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ		
๑. นายพิเชต ประกอบการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง
กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ		
๒. นายดาร์ต สำเร	นักพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป		
๓. นายนิกร กุลหลัง	จพง.ป้องกันฯ	สำนักปลัด
ตำแหน่งครูผู้สอนรวมถึงครูผู้ดูแลเด็ก		
๔. นางพรพนา ดินเตบ	ครู คศ.๒	ศพด.เขาขาว กองการศึกษาฯ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
๕. นางสาวรอดสนี จิวจวบ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กองส่งเสริมการเกษตร

ขอให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความ
ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน อีกทั้งปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จกนอ .

(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว